
Nd. 101. Fyrirspurn 
til ráðherra íslands.

Frá Benedikt Sveinssyni.

Hver árangur heflr orðið af tillögu til þingsályktunar á þingskjali 575 í 
Alþt. 1907, þar sem neðri deild ályktaði að skora á stjórnina, að gera ráðstafanir 
til þess, að landinu yrði skilað aftur skjölum þeim og handritum, sem léð voru 
fyrrum Arna Magnússyni úr ýmsum opinberum skjalasöfnum hér á landi, en ekki 
heflr verið skilað til þessa?


